



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO HÈ QUẬN NĂM 2020
(kèm theo Kế hoạch số ~~264~~ KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung	Thời gian thực hiện
1.	Quận Đoàn	Giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Hè Quận, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè	
		Xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè	Tháng 6/2020
		Tham mưu công tác giao ban, cập nhật thông tin báo cáo của thành viên Ban Chỉ đạo Hè quận và 16 phường; theo dõi tiến độ, tình hình tổ chức hoạt động hè toàn quận.	Theo tiến độ trong kế hoạch
		Tham mưu phân công Thành viên Ban chỉ đạo Hè quận, cán bộ Quận Đoàn hỗ trợ và nắm tình hình hoạt động Hè năm 2020 tại 16 Phường.	Tháng 6/2020
		Tập trung chỉ đạo Đoàn thanh niên 16 Phường và cơ sở trực thuộc phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tham gia; đảm bảo lực lượng phụ trách thiếu nhi hè trên địa bàn dân cư; Tổ chức các chiến dịch tình nguyện cho các đối tượng và chỉ đạo các đợt hoạt động cao điểm trong Hè. Hướng dẫn triển khai đồng loạt tổ chức các hoạt động cao điểm tại quận, và 16 phường.	Xuyên suốt trong hè
		Chỉ đạo Đoàn thanh niên phường có trách nhiệm tiếp nhận và hướng dẫn các em học sinh về sinh hoạt tại khu phố, theo dõi và nhận xét vào phiếu sinh hoạt hè của các em trên địa bàn và chuyển giao lại cho trường học khi kết thúc hè.	Xuyên suốt trong hè
		Phối hợp với các Ban, ngành trong việc vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho thanh thiếu nhi, thực hiện tốt hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.	Xuyên suốt trong hè
		Chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị triển khai nội dung trọng tâm hoạt động Hè cho thường trực Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè 16 phường; tổ chức Hội nghị và tập huấn các	Tháng 6.7/2020

		nội dung trọng tâm hoạt động hè cho thường trực Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè 16 phường, lực lượng phụ trách hè và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi khu vực địa bàn dân cư.	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức chương trình “Thấp nền tri ân”; chương trình “Vi đàn em”; chương trình “vi người bạn ngoại thành”; một ngày làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy; chương trình “Ngày hội Thiếu nhi Gò Vấp vui hè với An toàn giao thông”; chương trình “Hành trình tri thức”; ngày hội “Thiếu nhi Gò Vấp hành động vì môi trường xanh”; Học kỹ năng thực hành xã hội và phòng cháy chữa cháy; hành trình trải nghiệm ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp.... - Thực hiện sản phẩm tuyên truyền về Luật trẻ em. - Tổ chức các buổi tuyên truyền với chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội, cách phòng chống xâm hại trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em, kỹ năng tự vệ... cho học sinh, thiếu nhi tại 16 phường, các khu chung cư và Quận. - Tổ chức “Trại hè thiếu nhi năm 2020”. 	Xuyên suốt trong hè
		Vận động học sinh các trường tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng ; tập trắng, áo trắng, dụng cụ học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thiết thực cho các em để chuẩn bị vào năm học mới.	Tháng 7/2020
		Tham mưu tổ chức khai mạc hè, Hội nghị triển khai, tổng kết hoạt động hè cấp quận	Đầu và cuối hè
2.	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	Giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Hè quận, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè theo nội dung được phân công, tham mưu nội dung phối hợp của các Ban, ngành quận trong hè.	
		Tham mưu Ban Chỉ đạo Hè quận và chỉ đạo chuyên trách Trẻ em phường tham mưu Ban Chỉ đạo Hè phường tổ chức kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời việc sử dụng lao động trẻ em, tập hợp quản lý trẻ em trái phép trên địa bàn quận nhằm ngăn chặn lạm dụng bóc lột sức lao động, hành hạ, ngược đãi trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trong sinh hoạt hè.	Xuyên suốt trong hè
		- Tuyên truyền về Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ	Xuyên suốt trong hè

		em. Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111)”:	
		- Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.	
		- Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻ em trực thuộc quận tổ chức sinh hoạt hè theo Kế hoạch của quận và phù hợp với thực tế đơn vị. - Vận động các nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo trên địa bàn Quận. - Tổ chức diễn đàn "Lắng nghe tiếng nói trẻ em"	Xuyên suốt trong hè
		Báo cáo số liệu thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở để cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hè quận (Quận Đoàn) tham mưu Ủy ban nhân dân quận phân bổ kinh phí hoạt động hè năm 2020	Tháng 6/2020
		- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. - Chỉ đạo Chuyên trách Trẻ em 16 phường phối hợp Đoàn Thanh niên phường tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn, giám sát hoạt động các điểm sinh hoạt hè ở khu phố, vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đảm bảo số lượng, chất lượng; Tổ chức các chương trình, diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”.	Xuyên suốt trong hè
3.	Phòng Văn hóa Thông tin quận	Giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban chỉ đạo hè quận, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè theo nội dung được phân công.	
		Phối hợp với Trung tâm văn hóa quận trong việc: tuyên truyền cổ động trong hè, nhận và phát hành các ấn phẩm, bandroll, poster tuyên truyền từ Sở Văn hóa và Thể thao	Xuyên suốt trong hè
		Tham mưu Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức các hoạt động Tuần lễ sách và đẩy mạnh hoạt động Văn hóa đọc cho thiếu nhi năm 2020	Tháng 7/2020
		Phối hợp với 16 phường và trang thông tin điện tử quận tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của tập thể dục thể thao.	Tháng 7/2020

		Vận động các thiết chế văn hóa, loại hình vui chơi giải trí có chế độ ưu đãi, miễn giảm hoặc miễn phí vé vào công viên và các dịch vụ trò chơi cho thiếu nhi đến vui chơi trong dịp Hè.	Tháng 6/2020
		Vận động các hồ bơi ngoài công lập dạy bơi hoặc tặng phiếu bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.	Xuyên suốt trong hè
		Phối hợp Quận Đoàn Gò Vấp, Công an quận tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Ngày hội “Thiếu nhi Gò Vấp vui hè với an toàn giao thông” năm 2020	Tháng 8/2020
		Hướng dẫn chuyên trách Văn hóa - Thông tin phường tham mưu Ban chỉ đạo hè phường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian cho thanh thiếu nhi. Hướng dẫn Ban Quản lý các di tích chuẩn bị nội dung hướng dẫn tham quan và giới thiệu lịch sử - văn hóa góp phần tìm hiểu về giá trị di tích trên địa bàn quận. Phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.	Xuyên suốt trong hè
4.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban chỉ đạo hè-quận, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè theo nội dung được phân công.	
		Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Hè quận tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường: - Phối kết hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè tại địa phương nơi trường trú đóng: mở cổng trường và thư viện cho các em vào vui chơi, sinh hoạt hè tại trường (trừ những trường đang sửa chữa). - Phối hợp với Ban Chỉ đạo Hè địa phương triển khai phiếu thông tin hoạt động Hè đến phụ huynh, học sinh.	Tháng 6/2020
		Có cơ chế biểu dương, khen thưởng cho những học sinh tích cực tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương khi bước vào năm học mới.	Tháng 8/2020
		Cử lực lượng và tham gia các hoạt động cấp thành phố. Tổ chức các nội dung về bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các bậc học trong Hè theo kế hoạch của Thành phố.	

		Báo cáo số liệu học sinh của 16 phường về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hệ quận (Quận Đoàn) tham mưu Ủy ban nhân dân quận phân bổ kinh phí hoạt động hè năm 2020.	
5.	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo định mức chi và phân định tỷ lệ sử dụng kinh phí sinh hoạt hè năm 2020.	Tháng 6/2020
		Có trách nhiệm hướng dẫn kế toán đơn vị Quận Đoàn và 16 Phường về đối tượng, định mức chi và nguồn kinh phí sinh hoạt hè năm 2020. Việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sinh hoạt hè theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước Hướng dẫn quận Đoàn và 16 phường lập dự toán theo định mức chi, căn cứ trên nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo hè để phân định tỷ lệ sử dụng kinh phí sinh hoạt hè.	Xuyên suốt trong hè
6.	Phòng nội vụ	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hè cấp Quận năm 2020; Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hè theo hướng dẫn thành phố, thang điểm thi đua đối với Ban chỉ đạo Hè các phường.	Xuyên suốt trong hè
		Thực hiện công tác khen thưởng đối với Ban chỉ đạo Hè các cấp và các ngành tham gia tốt công tác hè 2020.	Cuối hè
7.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Liên hệ sở Tài nguyên và Môi trường nhận và phân phát các ấn phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hướng dẫn lực lượng chuyên trách hè các hình thức lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động hè dành cho thiếu nhi.	Tháng 7/2020
		Tổ chức các hoạt động, sân chơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường dành cho thiếu nhi; xây dựng khu phố, trường học xanh, sạch, đẹp dành cho thiếu nhi và cộng đồng. Tuyên truyền, tập huấn về việc phân loại rác tại nguồn.	Xuyên suốt trong hè
		Phối hợp với Quận Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động “Đội viên, học sinh không xả rác” năm 2020 và tuyên truyền đến thiếu nhi về hoạt động này	Tháng 7/2020
8.	Trung tâm Y tế Quận	Tổ chức các chương trình tư vấn dinh dưỡng, khám răng, miệng miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dịp hè.	Xuyên suốt trong hè

		Phối hợp Công an Quận tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho lực lượng phụ trách thiếu nhi hè 16 phường.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng chống các bệnh mùa hè, phòng chống sốt xuất huyết...	Xuyên suốt trong hè
		Chỉ đạo Trạm Y tế 16 phường đẩy mạnh các hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh và trẻ em.	Xuyên suốt trong hè
9.	Trung tâm Thể dục thể thao quận	- Tổ chức các giải thể thao và các hoạt động thể thao cộng đồng - Tham gia các giải thể thao cấp thành phố.	Xuyên suốt trong hè
10.	Trung tâm Văn hóa quận	Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin quận trong việc: tuyên truyền cổ động trong hè; Phát huy các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, Nhà Văn hoá, sân khấu biểu diễn tổ chức các suất biểu diễn miễn phí dành cho thiếu nhi; Thực hiện phổ cập bơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận (10 phường). Phát động phong trào học bơi và tặng phiếu bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè; vẽ tranh, hội thi kiến thức muôn màu; hội thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020"; hội thi mùa hiện đại; hội thi giải bơi lội thiếu nhi... Đẩy mạnh các hoạt động Nhà truyền thống, Thư viện Quận phục vụ thiếu nhi trong dịp hè. Phối hợp với Quận Đoàn tổ chức chương trình "Hành trình du lịch học sử", "hành trình đến với bảo tàng" cho thiếu nhi trên địa bàn quận.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức thư viện đồ chơi, thư viện sách di động cho các em thiếu nhi 16 Phường và các khu lưu trú phục vụ cho thiếu nhi con em công nhân.	Tháng 7/2020
		Tổ chức thực hiện chương trình bán hàng giảm giá: tập trắng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi.	Tháng 7/2020
		Tổ chức lớp tập huấn "người dẫn chương trình" cho các em thiếu nhi, học sinh Trung học cơ sở. Trung học phổ thông trên địa bàn quận: Tổ chức liên hoan văn nghệ Hè năm 2020; Ngày hội "Gia đình và tuổi thơ", ngày hội "thiếu nhi vui đọc sách" giới thiệu sách hay đến các em thiếu nhi.	Xuyên suốt trong hè
11.	Công an Quận	Chỉ đạo công an Phường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các điểm sinh hoạt hè trên địa bàn phường; tích cực tham gia và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ	Xuyên suốt trong hè

của Ban chỉ đạo sinh hoạt He địa phương. Chỉ đạo ra soát, phối hợp cấp the căn cước, công dân cho trẻ em từ 14 tuổi trở lên	
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống ma túy; trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng phòng vệ và chống đuối nước cho thanh thiếu nhi quận và lực lượng phụ trách thiếu nhi hè 16 phường.	Xuyên suốt trong hè
Nhận và phát hành các tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi của Công an Thành phố.	Xuyên suốt trong hè
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cho các em thanh thiếu nhi. - Phối hợp với Quận Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức ít nhất 02 chương trình tuyên truyền cho phụ huynh, thiếu nhi về công tác bảo vệ trẻ em, kỹ năng tự vệ...	Xuyên suốt trong hè
Tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn tổ chức cho các em tham quan, tìm hiểu về lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp tại phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận. Tổ chức các hoạt động liên quan đến kỹ năng xử lý tình huống đơn giản ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra cho thanh thiếu nhi.	Xuyên suốt trong hè
Tiến hành kiểm tra và đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các khu vui chơi, giải trí, những nơi diễn ra các hoạt động hè của thanh thiếu nhi; hướng dẫn lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ ở các điểm này về các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay khi đám cháy mới phát sinh.	Xuyên suốt trong hè
Phối hợp với 16 Đoàn phường tổ chức các hoạt động gắn với phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, qua đó tăng cường giáo dục ý thức cho thanh thiếu nhi hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong việc tham gia tích cực phòng cháy chữa cháy tại gia đình, địa phương cũng như nơi sinh hoạt, học tập, góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”	Xuyên suốt trong hè
Phối hợp với Quận Đoàn tổ chức Hội thao về Phòng cháy chữa cháy năm 2020.	Tháng 7/2020

12.	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận	Tổ chức chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021	Xuyên suốt trong hè
		Ban hành kế hoạch hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lịch sử cho các em thiếu nhi; giáo dục ý thức và hành động bảo vệ trẻ em trước tệ nạn xã hội; ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vận động gia đình không để con em đi lang thang kiếm sống, lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; quan tâm chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở địa phương; hướng dẫn câu lạc bộ ông bà cháu tổ chức sinh hoạt Hè cho các cháu.	Xuyên suốt trong hè
		Chỉ đạo Ban vận động Vì người nghèo cấp phường phối hợp với Ban chỉ đạo hè địa phương chăm lo trẻ em là con các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con các hộ gia đình dân tộc – tôn giáo, con công nhân lao động khó khăn và thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới.	Xuyên suốt trong hè
13.	Liên đoàn Lao động quận	Chỉ đạo hệ thống Công đoàn trong toàn quận tổ chức đa dạng các loại hình chăm lo cho con cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Tăng cường các nguồn lực để hỗ trợ con cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, học bổng, phương tiện đến trường cho các em đạt thành tích cao trong học tập động viên, khích lệ sự nỗ lực của các em. Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.	Xuyên suốt trong hè
		Cử lực lượng tham gia Trại hè Thanh Đa do Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức cho thiếu nhi là con CNVC-LĐ, gắn với giáo dục rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.	Xuyên suốt trong hè
14.	Hội Cựu Chiến binh quận	Hướng dẫn hệ thống Hội các cấp phối hợp tổ chức các sinh hoạt giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu nhi quận bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giáo dục thiếu nhi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác chuẩn hóa câu lạc bộ ông bà cháu ở địa phương; vận động gia đình cựu chiến binh gương mẫu trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.	Xuyên suốt trong hè

15.	Hội Liên hiệp Phụ nữ quận	Chỉ đạo các cấp Hội tham mưu Ban chỉ đạo He các cấp tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên, vị thành niên và trẻ em gái về kỹ năng thực hành xã hội, tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt các việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng bệnh mùa mưa, vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; vận động phụ huynh tạo điều kiện, đưa con em tham gia sinh hoạt hè và các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do địa phương tổ chức.	Xuyên suốt trong hè
		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức cuộc tuyên truyền “Kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại dành cho thiếu nhi” cho cha mẹ và trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là các em thuộc các gia đình cha mẹ là người đơn thân, nghiện rượu bia, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ lao động sớm, trẻ trong khu nhà trọ... - Phối hợp với Công an Quận, Quận Đoàn tổ chức ít nhất 02 chương trình tuyên truyền cho phụ huynh, thiếu nhi về công tác bảo vệ trẻ em, kỹ năng tự vệ... - Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Đôi mũ bảo hiểm vì sự an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông”. - Tổ chức chương trình “ngày hội tái chế vỏ hộp sữa” 	Xuyên suốt trong hè
		Phối hợp các ngành tổ chức truyền tải các thông điệp thực hiện hiệu quả phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” trong thiếu nhi gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai niên học 2019-2020, dụng cụ học tập...cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong niên học 2019-2020	Tháng 7,8/2020
16.	Hội Chữ thập đỏ quận	Tăng cường hướng dẫn gia đình, cộng đồng quan tâm bảo vệ trẻ em phòng tránh dịch bệnh, tai nạn; hướng dẫn sơ cấp cứu cho các em; tổ chức các Đội Chữ thập đỏ xung kích cấp cứu ở địa phương; tổ chức các hoạt động xã hội giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức Ngày hội “Tình nguyện viên Chữ thập đỏ vì cộng đồng” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và triển khai chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2020.	Tháng 7/2020
		Tổ chức tuyên dương “Hoa nhân ái” và trao tặng học bổng cho thanh thiếu nhi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam vượt khó, hiếu học.	Tháng 8/2020

		Tổ chức hội thi "so cấp cứu" cấp quận, hướng dân và chỉ đạo 16 phường tổ chức tại đơn vị	Tháng 8/2020
		Thực hiện chương trình chăm lo toàn diện cho 06 em học sinh thuộc hộ gia đình có mã số nghèo, cận nghèo, hiếu học được chăm lo liên tục từ cấp 1 đến khi tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc Trung cấp chuyên nghiệp	Tháng 7.8/2020
17.	Nhà Thiếu nhi quận	Tổ chức ngày hội "Văn hóa đọc" cho thiếu nhi	Tháng 7/2020
		Tổ chức ít nhất 02 chương trình tuyên truyền cho phụ huynh, thiếu nhi về công tác bảo vệ trẻ em, kỹ năng tự vệ...	Tháng 7/2020
		Tổ chức các lớp dạy bồi dưỡng kiến thức, dạy năng khiếu, ngoại ngữ, sân chơi thể thao...cho thiếu nhi tại các khu lưu trú văn hóa trên địa bàn quận	Tháng 6,7/2020
		Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu nhi; Tổ chức nhiều loại hình hoạt động phong phú nhằm thu hút thiếu nhi tham gia như: miễn phí vé bơi, sân chơi cuối tuần, các lớp năng khiếu, văn nghệ, thể dục – thể thao... tổ chức các lớp học về kỹ năng thực hành xã hội, thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm thanh thiếu nhi... tạo lực lượng cho hoạt động hè, thu hút nhiều đối tượng tham gia.	Xuyên suốt trong hè
		Đẩy mạnh đưa các hoạt động của Nhà Thiếu nhi quận ra ngoài trời, các công viên, khu chung cư trên địa bàn quận... Khai thác hiệu quả phòng chiếu phim 3D tại quận tăng cường phục vụ miễn phí cho thiếu nhi.	Xuyên suốt trong hè
		Thực hiện phổ cập bơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận (06 phường, con công nhân lao động, trung tâm thanh thiếu niên 3). Phát động phong trào học bơi và tặng phiếu bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.	Xuyên suốt trong hè
		Tổ chức lớp năng khiếu bán trú hè; chương trình "Hành trình về cội nguồn" và "I'm là đại sứ du lịch"; Ngày hội khoa học đời sống, tập huấn nhiếp ảnh, tổ chức sân chơi ươm mầm tài năng, trải nghiệm thực tế "một ngày làm nhà nông"...	Xuyên suốt trong hè
18.	Trang Website – Bản tin quận	- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động Hè cùng các phong trào thanh thiếu nhi quận. - Biên soạn và đăng tải các nội dung hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội, chống tai nạn thương tích, đồng thời tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị... trong lứa tuổi thanh thiếu nhi.	Xuyên suốt trong hè